



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ 273/2554

8 มีนาคม 2554

**ไทย-อิสราเอล จับมือพัฒนาชลประทาน แลกเปลี่ยนการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรอินทรีย์
พร้อมเห็นพ้องเร่งตั้งคณะกรรมการร่วมผลักดันงานด้านเกษตรระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรม**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ Mr. Shalom Simhon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม การค้า และแรงงานอิสราเอล ณ ห้องรับรอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า อิสราเอลมีความยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย โดยเฉพาะด้านการ จัดสรรและบริหาร ทรัพยากรน้ำ รวมถึงความร่วมมือด้านชลประทานให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นนอกเหนือไปจากโครงการอบรมบุคลากร เนื่องจากอิสราเอลเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการด้านดังกล่าว โดยจะมีการประสานงานกันในระดับเจ้าหน้าที่ต่อไป นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังจะเดินหน้าความร่วมมือด้านการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นรูปธรรม ยิ่งขึ้น ภายหลังจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการตกลงทำวิจัยร่วมกับสถาบัน Volcani Centre ของอิสราเอล ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า วิจัยจุลินทรีย์ และพืชสมุนไพรในการควบคุมศัตรูพืช ตลอดจนขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากอิสราเอลเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการวิจัยในประเทศไทย ทั้งนี้ ภาคเอกชนของอิสราเอล ยังมีความต้องการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรในประเทศไทยได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรฯ สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้วิจัยต่อยอด ส่งเสริม และเผยแพร่สู่เกษตรกร ทำให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับคุณภาพออกสู่ตลาดโลกได้ ทั้งนี้ จากความร่วมมือข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องกันว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาการเกษตรร่วมกันระหว่างสองประเทศ (JWG) ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

ส่วนการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอิสราเอลนั้น ปัจจุบันประเทศไทยได้อนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ พริก และมะเขือ รวมทั้งหัวพันธุ์มันฝรั่งจากอิสราเอลเรียบร้อยแล้ว และมีการนำเข้าแล้ว แต่เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการวิเคราะห์ ประกอบกับมีหลายประเทศได้ขออนุญาตนำเข้าสินค้าหลายรายการเช่นกัน จึงยังไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชกับผลไม้นำเข้าจากอิสราเอลได้ในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยจะเร่งรัดในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอิสราเอลจะได้จัดลำดับความสำคัญของพืชที่ต้องการให้พิจารณาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อให้ฝ่ายไทยดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป

สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยและอิสราเอล ในปี 2552 มีมูลค่า 27,899 ล้านบาท โดยไทยส่งออกสินค้าไปอิสราเอล มูลค่า 16,773 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 26% สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าว ปลาหมึกสดแช่เย็น-แช่แข็ง เครื่องเทศและสมุนไพร ส่วนไทยนำเข้าสินค้าจากอิสราเอล มูลค่า 11,126 ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าถึง 5,647 ล้านบาท